

Khu Học Chánh Quận Hall Thỏa Thuận Sử Dụng và Mượn Thiết Bị cho Học Sinh



Khu Học Chánh Quận Hall (Hall County School District, hay HCSD) là khu học chánh 1:1, tại đây mỗi học sinh đều được một thiết bị cung cấp tài nguyên và ứng dụng học tập để sử dụng trong và ngoài khu học. Ý định cho học sinh mượn thiết bị di động nhỏ gọn, thông thường nhất là Chromebook, là để bảo đảm các em có cơ hội truy cập tài nguyên giáo dục và nội dung tin số phù hợp bất cứ lúc nào và tại bất cứ nơi đâu. Thiết bị và tài nguyên được dùng làm thiết bị học tập cá nhân của học sinh giúp các em học và không được dùng cho bất cứ mục đích nào khác. Sử dụng thiết bị và ứng dụng là đặc quyền và có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào. Thiết bị phải được trả lại cho nhà trường theo yêu cầu hoặc khi học sinh rút tên ra hay tốt nghiệp khu học chánh. Học sinh sẽ được cấp Chromebook như nhau mỗi năm.

Tất cả các thiết bị và mạng lưới đều được giám sát và sàng lọc phù hợp với Đạo Luật Bảo Vệ Trẻ Em trên Internet dù ở tại bất cứ khu học nào của HCSD. Không giám sát hay sàng lọc ngoài khu học HCSD. Học sinh/phụ huynh phải hiểu rằng HCSD, hay bất cứ nhân viên nào của khu học, đều không kiểm soát nội dung thông tin trên Internet. Nhà trường có thể kiểm tra thiết bị vào bất cứ lúc nào. Học sinh sẽ không có riêng tư về tài liệu trên thiết bị điện toán hay ứng dụng. Thiết bị không dành để sử dụng thương mại.

Thông tin đăng nhập, tên người dùng và mật khẩu là thông tin kín đáo. Học sinh có trách nhiệm giữ kín thông tin đăng nhập. Bất cứ ai cũng không được đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu của người khác. Sử dụng thiết bị ứng dụng tin số phù hợp phải theo Quy Tắc Hành Xứ HCSD, tất cả Chánh Sách của Hội Đồng Giáo Dục HCSD, và các điều khoản trong cam nang học sinh.

Phụ huynh nào cho phép con mình mang máy điện toán riêng/thiết bị kỹ thuật khác đến trường sẽ tự chịu trách nhiệm cho thiết bị này. Trách nhiệm bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị sẽ thuộc vào học sinh/phụ huynh. Hư hại hay trộm cắp thiết bị đều thuộc trách nhiệm của học sinh/phụ huynh. Kỹ thuật viên khu học và/hoặc nhân viên nhà trường sẽ không phục vụ hay sửa chữa cương liệt hay nhu liệu do học sinh/nhân viên nhà trường sở hữu. Không được cài đặt bất cứ thành phần bên trong nào của khu học vào thiết bị cá nhân, dù là để chạy nhanh hơn, nâng cấp hay thay thế.

Trách Nhiệm Tài Chánh của Phụ Huynh/Học Sinh

Nếu thiết bị bị hư ngoài bảo dưỡng cần thiết khi sử dụng thông thường thì học sinh/phụ huynh sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả chi phí sửa chữa thiết bị máy điện toán di động bị hư hỏng đó. Chỉ có kỹ thuật viên của HCSD sử dụng linh kiện được chấp thuận mới có thể sửa chữa thiết bị. Không chấp nhận thiết bị thay thế do học sinh/phụ huynh mua thay cho chi phí thay thế toàn bộ thiết bị. Dưới đây là chi phí liên quan đến sửa chữa hay thay Chromebooks. Nhân viên HCSD sẽ đánh giá mức hư hỏng.

Linh kiện	Chi phí thay thế.
Bộ chuyển điện	\$45 (Nếu gỡ nhãn tài sản ra thì chi phí thay thế là \$45)
Màn ảnh LCD	\$50
Công điện DC	\$80
Bàn phím	\$10
Kê tay	\$25
Vỏ bên dưới	\$15
Tấm phía trên	\$15
Webcam	\$10
LCD Bezel	\$10
Bo mạch phụ (Daughter Card)	\$15
Bo mạch chánh	\$85
Toàn bộ thiết bị	\$395
Gỡ/Phá hoại nhãn máy điện toán (Tài sản, tên, số sê-ri)	\$5/nhãn

Hỗ Trợ Kỹ Thuật và Sửa Chữa

1. Trong trường hợp cần sửa chữa thì phải báo cho nhân viên chỉ định của nhà trường địa phương, thường là chuyên gia truyền thông.
2. Tất cả các sửa chữa sẽ do Ban Kỹ Thuật của HCSD thực hiện hay điều phối.
3. Phụ huynh, giám hộ, học sinh hay người được chỉ định không được tự ý sửa chữa hay nhờ cá nhân hay doanh nghiệp khác sửa chữa bất cứ thiết bị máy điện toán nào của trường.

Bị Mất hoặc Trộm Cắp

Sau khi báo mất hay trộm cắp thì học sinh và/hoặc phụ huynh/giám hộ của em phải nộp ngay báo cáo chánh thức của cảnh sát. Mất hay trộm cắp ngoài khu học phải được báo cho cảnh sát vào ngày mất hay trộm cắp hoặc khi biết việc này lần đầu tiên. Phải cung cấp bản báo cáo của cảnh sát cho chuyên gia truyền thông hay người được chỉ định vào ngày học kế tiếp. Phải báo ngay bất cứ việc mất hay trộm cắp nào trong khuôn viên trường cho nhân viên quản lý.

Chấp Nhận/Từ Chối (Qua Cổng thông tin dành cho phụ huynh)

Phụ huynh nào muốn **tham gia** và nhận thiết bị HCSD cho học sinh thì xin chọn **KÝ TÊN (SIGN)** trên trang chữ ký bên dưới. Khi nhận mẫu này, phụ huynh đồng ý các điều kiện của chương trình và xác nhận và chấp nhận các điều khoản của biểu giá.

Phụ huynh nào **không** muốn nhận thiết bị HCSD cho học sinh thì xin chọn **TỪ CHỐI (DECLINE)** trên trang chữ ký dưới đây. Khi từ chối mẫu này thì phụ huynh đồng ý cung cấp thiết bị có chức năng tương tự với thiết bị cấp cho học sinh để sử dụng tại trường và tại gia. Xin lưu ý rằng HCSD không thể hỗ trợ kỹ thuật cho thiết bị không thuộc HCSD.